

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG**Nêu cao trách nhiệm, gửi trọn niềm tin**

Vinh dự đại diện cho hơn 58.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh được bầu chọn tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng, 18 đại biểu chính thức của Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái là những đảng viên tiêu biểu trong toàn Đảng bộ. Nêu cao trách nhiệm - gửi trọn niềm tin vào Đại hội, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN” với tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng, các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng nói chung và đại biểu tỉnh Yên Bái nói riêng có nhiệm vụ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội; tập trung thảo luận, lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đáp ứng được chỉ đạo và yêu cầu của Bộ Chính trị mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua. Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính là bức thông điệp cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặc biệt là các đại biểu dự Đại hội XIII nói chung, Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái nói riêng phát huy cao độ tinh thần, khí thế, kinh nghiệm của đại hội Đảng bộ địa phương, góp phần tổ chức thành công Đại hội. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm cao cả đối với 18 đại biểu của Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIII của Đảng. Gửi trọn niềm tin vào Đại hội và Trung ương Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 này, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh mong muốn và kỳ vọng về một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ hội tụ được những cán bộ có đủ đức, đủ tài, đủ tâm và đủ tầm để lãnh đạo đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Vì niềm tin tưởng tuyệt đối đó mà trách nhiệm của Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kỳ này là vô cùng lớn lao đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và đủ sức lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những thắng lợi mới to lớn hơn.

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 18/5/2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp cơ sở; ngày

Hôm nay 25/1/2021, tại thủ đô Hà Nội diễn ra sự kiện chính trị vô cùng trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ĐẠI BIỂU TRẦN HUY TUẤN - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, thu hút sự quan tâm, kỳ vọng, niềm tin của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII gồm 18 đồng chí do đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và các quy định của Đại hội; nêu cao vai trò,

trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp trí tuệ vào các dự thảo văn kiện trình đại hội; sáng suốt lựa chọn những đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để lãnh đạo xây dựng đất nước phát triển, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các thành viên trong Đoàn phải chấp hành nghiêm quy chế và sự chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn. Ngoài làm tốt nhiệm vụ được Đoàn phân công, mỗi thành viên cần giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh Covid-19..., góp phần vào thành công của Đại hội.

ĐẠI BIỂU CHU ĐÌNH NGŨ - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY:

Là những thành viên được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bầu, mang ý chí, nguyện vọng, tình cảm của Đảng bộ tỉnh đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi ý thức sâu sắc đây là vinh dự rất lớn lao và tự thân nghiêm túc thực hiện quy chế của Đại hội, tham gia ý kiến chất lượng theo chương trình Đại hội. Với niềm vui trọn vẹn về kết quả Ban Chấp



hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX và qua theo dõi sự thống nhất cao của các Hội nghị Trung ương về công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm... tạo niềm tin tưởng tuyệt đối để các thành viên trong đoàn với danh dự và trách nhiệm sẽ góp lá phiếu của mình bầu ra các đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo quản lý tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, góp phần vào thành công của Đại hội.

ĐẠI BIỂU LÒ THỊ ÁNH NGUYỆT - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY NGHĨA LỘ:

Tôi tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ đủ mạnh, đủ tài đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tôi tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ đủ mạnh, đủ tài đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.

ĐẠI BIỂU LÊ THỊ HỒNG VÂN - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH, GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ:

Là một trong 18 đại biểu của tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi rất vinh dự và tự hào vì đã được các đại biểu tin tưởng và tin nhiệm bầu tham gia vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Vì vậy, tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm tham gia đầy đủ thời gian Đại hội, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đoàn, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp được nhiều ý kiến có chất lượng để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rực rỡ.



22/7/2020, đã tổ chức thành công 12/12 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, trở thành một trong những địa phương hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở sớm nhất trong cả nước. Trong đó, cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cử cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng cấp ủy viên được nâng lên, cơ cấu có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước và vượt yêu cầu của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% bí thư hoặc chủ tịch UBND cấp xã không phải

người địa phương. Đối với cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao; 100% đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội với kết quả bầu cử rất cao (8 đồng chí đạt tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối; 3 đồng chí đạt trên 99%); bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương. Tỷ lệ đổi mới đạt 34,8%, đặc biệt, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc

thiểu số vượt cao so với yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã giúp Đảng bộ tỉnh lựa chọn, bầu đi dự Đại hội XIII của Đảng những đại biểu ưu tú nhất, xứng đáng nhất và đều là những cán bộ đã được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách, trưởng thành trong thực tiễn, có đủ trình độ, bản lĩnh, năng lực để tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại hội XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THANH HUƠNG